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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖2  

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.  25๖2 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
หมู่ที่ ๙  ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอัมพร ไทยประยูร ประธานสภาฯ อัมพร ไทยประยูร  
2. นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธาน ฯ - ลากิจ 
3. นายประเสริฐ ปิยะสิงห์ ส.อบต. ม.1 ประเสริฐ ปิยะสิงห์  
4. นายธวัช เดชเจริญ ส.อบต. ม.1 ธวัช เดชเจริญ  
5. นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม.2 พยอม รัมมะโรจน์  
6. นายซ าซูดิน รัมมะมุด ส.อบต. ม.2 ซ าซูดิน รัมมะมุด  
7. นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม.3 วิบูลย์ ใหม่อ่อง  
8. นายสมปอง พรหมทัต ส.อบต. ม.3 สมปอง พรหมทัต  
9. นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม.4 ปรีชา มะหะหมัด  

10. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม.4 ประเสริฐ การีซอ  
11. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม.5 ยอด จรเสถียร  
12. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม.6 ทรงกิจ มีบุญญกิจ  
13. นายภานุพงษ์ เฉลยศักดิ์ ส.อบต. ม.6 ภานุพงษ์ เฉลยศักดิ์  
14. นางสาวพัชรี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม.7 พัชรี เอ่ียมโฉม  
๑5. นายสมหมาย ทรัพย์มาก ส.อบต. ม.8 สมหมาย ทรัพย์มาก  
16. นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม.8 สายชล สวัสด ี  
17. นายพิเชษฐ สุขใจ ส.อบต. ม.9 พิเชษฐ สุขใจ  
18. นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม.10 พิษณุ อุบลรัศมี  
19. นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม.10 ส าลี  แท่นรัตน์  
20. นายวิชาติ จ านงหาญ ส.อบต. ม.11 วิชาติ จ านงหาญ  
21. นายอารีย์ เรวรรณ ส.อบต. ม.11 อารีย์ เรวรรณ  
22. นายสมชาติ มานเสถียร ส.อบต. ม.12 สมชาติ มานเสถียร  
23. นางนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม.13 - ลากิจ 
24. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม.13 พัชราภรณ์ อยู่เจริญ  
25. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม.14 จรัญ เจริญวัย  
26. นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน เลขานุการสภาฯ กัลญาณี กาญจนนิมมาน  
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 (ต่อ)  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร นายก อบต. เสน่ห์ จันทร์สุนทร  
๒ นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายก อบต. -  
๓ นางสาวส าลี โชคทรัพย์ รองนายก อบต. -  
๔ นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการนายก อบต. วิเชียร เริงรักษ์  
๕ นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. โชติรส คงสมโอษฐ์  
๖ นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. สุนทรี ศิริสวัสดิ์  
7 นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด สุพจน์ ศรีสวย  
8 น.ส.ณฐนน จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง ณฐนน จิรันธนากุล  
9 นายอุดมศักดิ์          อัมพวัน ผอ.กองช่าง อุดมศักดิ์         อัมพวัน  

10 นายสมชาย โตสม ผอ.กองการศึกษาฯ สมชาย โตสม  
11 นางกัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง นักวิเคราะห์ฯ กัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง  
๑2 น.ส.กุศลิน อัตสาระ เจ้าพนักงานธุรการ กุศลิน อัตสาระ  
๑3 นางสาวฐาปณี วงศ์ไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล ฐาปณ ี วงศ์ไพบูลย์  
๑4 นางสาววิภาดา ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการ วิภาดา ผิวเกลี้ยง  
๑5 นายณัฐพล รักษพันธุ์ นักพัฒนาชุมชน ณัฐพล รักษพันธุ์  

       
       
       
       

ผู้มาประชุม           24     คน 
ผู้ไม่มาประชุม          ๒     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1๓     คน 
นายอัมพร  ไทยประยูร           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน กล่าวสวัสดี เมื่อสมาชิกมาพร้อม 
ประธานสภาฯ เพรียงกันในห้องประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ปากกราน (ทุกท่านในห้องประชุมสภาฯ ยืนตรง)  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 

09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลากิจ  ๒ ท่าน   
 1.  นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธานสภาฯ (ลากิจ) 
 2.  นางนาร ี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม. 13 (ลากิจ) 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง เรียกประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 
  ด้วยถึงก าหนดระยะเวลาเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554      
ข้อ 22 และข้อ 24 จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่  1 พฤษภาคม 
2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน 

      
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕62  
 เมื่อวันที ่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    
  วันนั้นเรามีผู้ลาป่วย 1 ท่าน คือ  
 1. คุณปรีชา    มะหะหมัด ส.อบต. ม. 4 
   
 ขอให้ท่านสมาชิกดูรายงานการประชุมด้วยนะครับ   ในครั้งที่แล้วเรามีการโอน

งบประมาณพอสมควร มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง

รายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธ ที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2562 ทุกท่านได้รับรายงานการประชุมแล้วและได้ตรวจสอบ
รายละเอียดที่บันทึกในรายงานแล้ว มีจุดใดที่ท่านเห็นว่ามีความผิดพลาดอยากให้มี
การแก้ไข ขอให้แจ้งในที่ประชุมเพ่ือให้เลขานุการสภาได้จดบันทึกและท าการแก้ไข
ต่อไป  

  ส่วนผมขอเสนอให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเลยครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร เรื่องรับรองรายงานการประชุม มีท่านใดสงสัยไหมครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน  

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.1 เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประธานสภาฯ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4  
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) 
 มาตรา 42 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ประธานสภาฯ บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล        

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

 (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและ
ข้อบังคับของทางราชการ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) 

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิม เติมให้ สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม 
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 
 ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงแผนครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. วันนี้เราได้มาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย

ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากกราน  

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน ครับ 
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์ ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับเอกสารเล่ม

สีเขียวเหมือนกันหมดแล้วนะคะ ซึ่งในเล่มนี้ด้านหน้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแผน
และด้านในจะเป็นการเพ่ิมเติมแผนนะคะ ซึ่งรายละเอียดด้านในของแต่ละหมู่จะ
ไม่ได้เรียงตามล าดับ 1, 2, 3 นะคะ ซึ่งจะมีสลับกันบางเพราะบางหมู่จะเป็นการ
เพ่ิมเติมแผน บางหมู่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแผน บางหมู่ก็มี 2 โครงการ บางหมู่ก็
มีโครงการเดียวที่ไม่เท่ากันหมู่ละโครงการเนื่องจากว่าในการจะตัดจ่ายขอใช้เงิน
สะสม ในครั้งต่อไปจะเป็นโครงการของหมู่ 2 กับหมู่ 12 ด้วยนะคะ ตอนนี้ขอให้ทุก
ท่านดูโครงการในแต่ละหมู่นะคะว่าเห็นควรให้ตามนี้ไหมนะคะ ซึ่งอันนี้เราก็ผ่าน
การจัดท าประชาคมหมู่บ้านนะคะ ผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ผ่าน
ประชาคมต าบลกันมานะคะ ก็หลายรอบนะคะ ก็ได้มีการกลั่นกรองมาแล้วน ามาไว้
ในแผนและมีโครงการที่เข้าไปในข้อบัญญัติแล้วสามารถท าได้จริงเลยนะคะ ซึ่ง
โครงการในนี้ บางส่วนจะเป็นของหมู่บ้าน บางส่วนจะเป็นโครงการที่เพ่ิมเติมในส่วน
ของหนังสือสั่งการจากราชการก็มีนะคะ  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอให้สมาชิกดูในหมู่ของท่านว่ามีแผนอะไรบ้าง ถูกต้องหรือไม่ ที่ปรับขึ้นมาขอให้ดู  
ประธานสภาฯ ในหมู่ของแต่ละท่านด้วยนะครับ 
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง และเม่ือพิจารณาเสร็จแล้วดิฉันจะสรุปโครงการที่เพ่ิมข้ึนที่นอกเหนือจากของที่ 
นักวิเคราะห์ฯ หมู่บ้านมีค่ะ  
 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร หมู่ไหนมีข้อสงสัย ซักถามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ  
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง มีท่านใดจะซักถามไหมคะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะชี้แจงนะคะ 
นักวิเคราะห์ฯ ในหน้าที่ 15 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เป็นโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (หน้าอาคารหอประชุม) เนื่องมาจากว่าเรามีโครงการที่จะน าเข้ามาไว้
ในแผนนะคะ โครงการท าโครงหลังคาตรงหน้าหอประชุมเรานี่ค่ะ เผื่อไว้ในกรณีจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานวันเด็ก งานวันสงกรานต์ เนื่องจากอากาศในปัจจุบันร้อน
มากบางทีจัดงานในช่วงที่ท ากิจกรรมประมาณ 10 โมงเช้า ลักษณะแดดเหมือน
ตอนเที่ยงวัน เนื่องด้วยอากาศที่ร้อนมากท าให้สงสารผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม และไม่
มีพ้ืนที่ร่มให้หลบแดด และไม่มีพ้ืนที่ที่กว้างเพ่ือรองรับคนจ านวนมาก เวลาจะท า
กิจกรรมอะไรแดดก็ร้อนแล้ว ซึ่งได้ตั้งไว้ในปี 2562 ซึ่งโครงการงบประมาณก็ไม่ทัน
เนื่องจากผ่านมาแล้วก็เลยปรับไว้ในปี 2563 นะคะ จ านวนเงินก็คือ 1,650,000 
บาท โดยใช้พ้ืนที่เดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด จากเดิมพ้ืนที่กว้าง 10 เมตร ยาว 
18 เมตร เปลี่ยนเป็น กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร ส่วนรายละเอียดการท าถ้า
เข้าไปในข้อบัญญัติจริง ๆ เดี๋ยวช่างจะค านวณพื้นท่ีที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่านี้ค่ะ 

   ต่อไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จะมีโครงการเพ่ิมเติมในส่วนของ อบต.  
นะคะ ในหน้าที่ 7 โครงการนี้เป็นหนังสือสั่งการจากกรมนะคะ ให้เราท าโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยจะท าลานเครื่องเล่น ซึ่ง
อาจจะมีกิจกรรมวิบาก โดยต้องการให้เด็กมาเล่นและได้เรียนรู้เราจะสร้างด้านหน้า 
อบต. ตรงพ้ืนที่ว่างของเรา ซึ่งจะอยู่ในแผนของปี 2563 จ านวนเงิน 200,000 
บาท นะคะ โครงการต่อไปคือโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุนะคะ อันนี้จะอยู่ใน
หมวดงานสาธารณสุขเนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินของเราแต่เราขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต าบลปากกรานนะคะ ซึ่งให้ อบต. เอา
โครงการนี้รองรับไว้ในแผนงานของ อบต. ด้วยเพ่ือที่จะท าอะไรเราจะได้มีแผนงาน 
เผื่อขาดเหลือเผื่อขาดตกบกพร่องอะไร เราก็จะเอาตรงนี้มาเสริมกันได้นะคะ ที่จะ
ท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยโครงการนี้จะจัดทุกเดือนที่อนามัยนะคะ ซึ่ง
โครงการนี้จะใช้งบประมาณ 95,000 บาท ซึ่งจะจัดไว้ในแผนของทุกปี ส่วนที่จะ
ได้ท าหรือไม่ได้ท าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราของบกองทุนมาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ  ถ้าได้
งบกองทุนมาเราก็จะได้ท า  แต่ถ้าหากว่าไม่ได้งบกองทุนมาเราก็จะเอาไว้ในแผน 
เฉย ๆ นะคะ  

   โครงการถัดไป คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโภชนาการอาหาร
เหมาะสมตามวัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันคือไปขอรับเงิน
จากกองทุนมาแล้วก็น ามาท านะคะ กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและผู้พิการ จ านวน
เงิน 100,000 บาท เอาไว้สองปี คือปี 2563 กับ ปี 2564 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  โครงการถัดไป คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ 
นักวิเคราะห์ฯ อารมณ์ และสังคม ส าหรับผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 โครงการนี้ก็ของบมาจาก

กองทุนเหมือนกันนะคะ จ านวนเงิน 170,000 บาท ทั้งสองปี คือปี 2563 และปี 
2564 กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและผู้พิการ สาเหตุที่เราตั้งกลุ่มเป้าหมายไปที่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องจากทางระเบียบของกองทุนการจะขอเงินอุดหนุนกับเขา
เขาจะตั้งระเบียบขึ้นมาเลย มีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งว่าการที่เราจะได้รับเงินอุดหนุน
นั้นเราจะต้องมีการท ากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่
เราได้มา  อย่างรอบนี้เราได้มา สมมติว่า 100,000 บาท เราจะต้องมีโครงการที่ท า
ให้กับผู้สูงอายุ จ านวนเงิน 15,000 บาท 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านผู้พิการที่ช่วยตัวเองได้บ้างอย่างเหมาะสมของ
ผู้ดูแล ประจ าปี 2562 โครงการนี้ก็จะเป็นการเข้าไปดูแลผู้ พิการและเข้าไปส่วน
สอนคนในบ้านให้ช่วยกันดูแลผู้พิการนะคะ โครงการนี้งบประมาณอยู่ที่ 120,000 
บาท อยู่ในปี 2563 และปี 2564 นะคะ 

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 24,000 บาท อยู่ในปี 2563 และปี 2564 โดย
เป้าหมายอบรมให้กับ อสม. จ านวน 70 คน  

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ “รักอย่างปลอดภัย  อย่าไว้ใจโรค
เอดส์” โครงการนี้ใช้งบประมาณ 40,000 บาท อยู่ในปี 2563 และปี 2564 
เป้าหมายคือ ครัวเรือนในเขตต าบลปากกราน จ านวน 1,663 ครัวเรือน 

  โครงการยิ้มสวย ฟันใส ห่างไกลฟันผุ โดยโครงการนี้เราจะไปเคลือบฟลูออไรด์
ให้ เด็กปฐมวัย ศพด. และเด็กอนุบาล – ประถมปีที่  6 โรงเรียน สพฐ. ใช้
งบประมาณ 67,500 บาท  อยู่ในปี 2563 และปี 2564 

  โครงการจัดท าและติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น (น1 , น1/1)  ในเขตต าบล
ปากกราน โครงการนี้เป็นหนังสือสั่งการให้ช่างด าเนินการตามหมายเลขของถนนแต่
ละเส้น จึงต้องน าเข้าแผนเนื่องจากใช้เงินเยอะ คาดว่าใช้งบประมาณ 434,000 
บาท อยู่ในปี 2563 

  โครงการจัดท าและติดตั้งป้ายแนะน า (น2) ในเขตต าบลปากกราน เพ่ือที่จะใช้
ในการบอกทางว่าจะไปทางไหนได้บ้าง มีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้อยู่ในงบปี 2563 
ใช้งบประมาณ 90,000 บาท  

  ทั้งหมดมีโครงการตามนี้นะคะ ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ  
ประธานสภาฯ แผนพัฒนา 4 ปีเพ่ิมเติมและแผนเปลี่ยนแปลงของแต่ละหมู่ มีใครสงสัยไหมครับ ว่า

ขาดอะไรไปบ้าง อะไรมากเกินไป หรือน้อยเกินไป มีท่านใดสงสัยไหมครับ 
 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 

/1)  สมาชิก..... 



9 
 

 

 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  

 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่เห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  

 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ. 2561 – 2564) เพิ่ มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.1  ข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณภานุพงษ์  เฉลยศักดิ์ 
  
นายภานุพงษ์  เฉลยศักดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายภานุพงษ์  เฉลยศักดิ์ สมาชิกหมู่ที่ 4  ผมจะขอแจ้งเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตอนนี้หน้าฝนของโรงเรียนวัดท าใหม่ ฝนสาดเข้าใต้ถุนด้านล่างครับ ขอรบกวนทาง
ผู้บริหารช่วยท ากันสาดให้หน่อยได้ไหมครับ และอีกเรื่องคือคอสะพานหมู่ที่ 7 วัด
ท าใหม่ ทรุดบ่อยมากเลยครับ ตอนนี้ก็ทรุดอีกแล้วครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดูให้ด้วยนะครับ ว่าสามารถจะท าอะไรได้บ้าง 
ประธานสภาฯ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝนสาด และเรื่องถนนหมู่ที่ 7 ทรุดด้วยนะครับ 
 และผมขอฝากกับทางสมาชิกนะครับ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จะมีการ

ประเมิน อบต. ผมขอสมาชิก 10 ท่าน เพ่ือที่จะมาประเมิน อบต. และประเมิน 
นายก อบต. ในเวลา 9.00 น. ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร  1. นายอัมพร   ไทยประยูร ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ  2. นายธวชั  เดชเจริญ   ส.อบต. ม. 1 
  3. นายวิบูลย ์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม. 3 
  4. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม. 4 
  5. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม. 5 
  6. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม. 6 
  7. นางสาวพัชร ี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม. 7 
  8. นายสมชาติ  มานเสถียร ส.อบต. ม. 12 
  9. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม. 13 
  10. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม. 14 
  
 ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีใครจะซักถามอีกไหมครับ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  เมือ่วันที่ 27 , 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ พงหญ้า และลุกลามจนเกือบจะไหม้
บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างของประชาชน ผมในนามตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 8 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อฝ่ายป้องกันภัย อบต.ปากกราน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ฝ่ายป้องกันภัยที่มาจากต าบลอื่น ที่มาให้บริการดับไฟที่ไหม้พงหญ้าจนลุกลามเข้าไป
ในสวนของชาวบ้านจนเกือบจะไหม้บ้านพักของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบ้านของ นายสม รัมมะกี  ซึ่งเกือบจะเกิดเพลิงไหม้ได้ 
ถ้ารถดับเพลิงไปไม่ทัน  

  ผมและชาวบ้านรู้สึกซาบซึ้งและยินดีในความกรุณาของพนักงาน อบต.ปากกราน, 
ฝ่ายป้องกันภัย ต าบลปากกราน, ฝ่ายป้องกันภัย ต าบลบ้านป้อม, ฝ่ายป้องกันภัย 
ต าบลเกาะเรียน และฝ่ายป้องกันภัย ต าบลคลองตะเคียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุ 

  ผมในนามของชาวบ้าน ไม่มีสิ่งใดตอบแทน นอกจากจะขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงครับ ขอบคุณครับ 

  ในช่วงหน้าแล้งนี้ชาวสวนที่ปลูกไม้ผลได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้ง 
ไม่มีน้ าส าหรับใช้ในการรดต้นไม้ จนท าให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายแห้งตาย
จากการขาดน้ า ตัวแทนของชาวบ้านจึงได้มาขอความอนุเคราะห์จากทาง อบต. ให้
ช่วยจัดหาน้ ามาช่วยชาวบ้าน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 
ทาง อบต. ได้จัดการสูบน้ าจากคลองตะเคียนลงสู่คลองปากกราน เพ่ือให้พ่ีน้อง 
ชาวบ้าน น าน้ าไปใช้รดต้นไม้ในสวน 

  ผมในฐานะตัวแทนชาวบ้านไม่มีสิ่งใดตอบแทน นอกจากจะขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงครับ 

 
/นายสมหมาย..... 
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ผมขอสอบถามเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 พ.ศ. 2562 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 8, 9, 10, 11, 13 จ านวนเงิน 594,000 บาท ไม่ทราบว่าโครงการนี้อยู่ใน
ขั้นตอนไหนแล้วครับ แล้วจะเริ่มโครงการเมื่อไหร่  จากที่เคยแจ้งในท่ีประชุมว่าจะ
ท าประมาณเดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม ตอนนี้ผมยังไม่เห็นความคืบหน้าจึง
อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 

8, 9, 10, 11, 13 ตอนนี้ทางเรารอเงินอยู่นะครับ ตอนนี้ที่เราท าโครงการเล็ก ๆ 
ไปก่อนเนื่องจาก เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้เงินจ านวนมาก จึงจะต้องมีการ
ประกาศหาผู้รับจ้าง และเงินที่เข้ามาก็ยังไม่ครบ จึงท าโครงการเล็ก ๆ ที่ อบต. 
สามารถท าได้ก่อน อย่างเรื่องอุดหนุนไฟฟ้า 290,000 บาท ช่างไฟฟ้าเขาเอาสาย
มาดึงวันศุกร์นี้จะเอาโคมไฟมาติดพร้อมกับมิเตอร์ก็คงจะสว่างข้ึนนะครับ และยังมี
อีกหลายโครงการนะครับที่ยังไม่ได้ท า โครงการของหมู่ที่ 1 เจาะถังประปา ได้ผู้รับ
จ้างแล้ว เขาแจ้งว่าจะเข้ามาเดือนพฤษภาคม ก็อยากจะแจ้งให้กับสมาชิกทราบ รอ
เงินงบประมาณก่อนนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  อยากถามท่านนายกนะครับว่า ไฟที่

น ามาติดเป็นแบบไหนครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. เป็นโคมไฟที่น ามาติดกับเสาไฟฟ้า และก็มี

มาเพ่ิมเสาอีก 6 ต้น ประมาณ 26 ดวง เราขยายเขตไฟสาธารณะเข้าไป เป็นโคม
ของการไฟฟ้าเขา 

 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ตอนนี้เขาได้เริ่มโครงการแล้วใช่ไหมครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
 
นายเสน่ห ์ จันทร์สุนทร ตอนนี้ท าการดึงสายไฟแล้ว วันศุกร์เขาจะเอาโคมไฟมาติด ก็น่าจะเปิดได้ และผมได้ 
นายก อบต. เร่งให้เขาน ามิเตอร์มาติดด้วยเพราะว่าเราต้องมีมิเตอร์ไฟสาธารณะด้วย 

/นายอัมพร.... 



12 
 

 

นายอัมพร  ไทยประยูร ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเชิญเลยครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณเสน่ห์  จันทร์สุนทร ครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร ขอชี้แจงเรื่องการลักขโมยสายไฟ บริเวณมัสยิดโดมทอง พ่ีน้อยเขาไปท าไฟแล้วก็ 
นายก อบต. ไปดับไฟ และผมได้ใช้งบประมาณส่วนตัวโดยซื้อกล้องไปติดที่บริเวณมัสยิดโดมทอง 

โดยกล้องส่องมาท่ีถังประปา 1 ตัว และบริเวณรอบ ๆ และขอให้ทางมัสยิดเปิดให้ดู 
ไฟมืดไม่มี มองไม่เห็นก็เลยเข้าใจว่าไฟฟ้าดับ ตอนนี้ผมให้พ่ีน้อยไปติดไฟอีกดวงหนึ่ง
ต่างหาก ไม่ใช่ไฟโคมนะครับ และก็มีไฟโคมรอบและให้ผู้รับจ้างน าสายจากใต้ดินขึ้น
ข้างบน ตอนนี้ก็จะมีปัญหาช่วงท านา ข้าวออกรวง ไฟสว่าง ชาวนามาดึงฟิวส์ออก
อีกเขาบอกว่าไฟสว่างข้าวไม่ออกรวง มีแมลงรบกวน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเชิญเลยครับ 
ประธานสภาฯ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกเรื่องนะครับ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 

9.00 น. เรามีการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 และขอให้คุณสุพจน์  ศรีสวย 
ออกหนังสือเพ่ือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดมีค าถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ 
 วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้

ความส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ 
 ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม ๑๒ : 00 น. 
 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                     (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             ( นายอัมพร  ไทยประยูร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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.................................................................................................................................................... ....................................... 
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2562   แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   เมื่อวันที่   ๘  พฤษภาคม  2562    
 

 
    ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ 
                   (นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                             ๘   พฤษภาคม  2562    
   
     
    ลงชื่อ                       กรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  การีซอ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                    ๘   พฤษภาคม  2562    
 

 
    ลงชื่อ                     กรรมการ 
                              (นางพัชราภรณ์  อยู่เจริญ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
                    ๘   พฤษภาคม  2562 
 

........................................................................................................................................... ............................................ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน     
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม 2562  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  2  ประจ าปี 25๖2  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2562  
 
               
                                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                  ๑๕   พฤษภาคม   2562 
............................................................................................................................. ......................................................... 
น าส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2562 ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและส่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 

        (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                  ๑๕   พฤษภาคม  2562 


